

*Lý Sơn, ngày tháng 5 năm 2021*

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦNG CỬ VIÊN  
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA XIII  
NHIỆM KỲ 2021- 2026**

Họ và tên khai sinh: PHẠM THỊ HƯƠNG

Sinh ngày: 03/02/1971.

Nơi ở hiện nay: thôn Đông An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư, Thạc sĩ Chính sách công.

Nghề nghiệp: Cán bộ.

Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Huyện ủy Lý Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII nhiệm kỳ 2021 – 2026 là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao trước cử tri. Tôi nhận thức rằng, Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân dân, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trước tiên tôi xin báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020: Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020, đạt được những kết quả nhất định, trong 25 nhóm chỉ tiêu chủ yếu dự kiến có 19 chỉ tiêu đạt (10 chỉ tiêu vượt; tổng sản phẩm bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng 4,93%/năm; giá trị sản xuất các ngành hằng năm đều tăng; về xây dựng nông thôn mới đến cuối năm 2020 có 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (huyện Lý Sơn đến cuối năm 2019 có 03/03 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hiện nay đã hoàn tất thủ tục trình Trung ương công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới); hoạt động du lịch ngày càng phát triển nhất là du lịch Lý Sơn; thu hút đầu tư được quan tâm, trong giai đoạn 2016-2020 đã cấp phép đầu tư cho 565 dự án (524 dự án trong nước; 41 dự án FDI); tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi nổi, đậm nét văn hóa truyền thống dân tộc, toàn tỉnh có 03 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, riêng huyện Lý Sơn có 01 di sản được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội đua thuyền tứ linh huyện Lý Sơn (nâng tổng số lên 02 di sản); tổ chức rà soát, sắp xếp, hoàn thiện hệ thống trường lớp các cấp học, 100% xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, 13/13 huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở (huyện Lý Sơn có 06/9 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1). Tổ chức bộ máy hành chính các cấp từng bước được sắp xếp, hoạt động hiệu

lực, hiệu quả; công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Công tác quốc phòng an ninh được giữ vững, ổn định.

Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2026: Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tỉnh Quảng Ngãi đề ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả 03 nhiệm vụ trọng tâm và 03 nhiệm vụ đột phá về kinh tế - xã hội đã đề ra tại Đại hội; thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phát triển kinh tế biển đồng bộ cả công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nuôi trồng, khai thác, chế biến hải sản, hạ tầng cảng biển, logistics; phát triển bền vững huyện Lý Sơn; tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới bảo đảm thực chất, bền vững; hiện đại tàu cá, nâng cao hiệu quả khai thác thủy sản xa bờ; nuôi trồng các loại thủy sản có lợi thế, có tính cạnh tranh cao; đẩy mạnh phát triển dịch vụ, du lịch, nhất là du lịch ven biển, đảo; chú trọng phát triển dịch vụ giá trị gia tăng cao. Xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phấn đấu đưa Lý Sơn đạt một số tiêu chí cơ bản của đô thị loại IV; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về tài nguyên, môi trường, bảo vệ và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên nước ở Lý Sơn. Phát triển giáo dục, đào tạo, khoa học - công nghệ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển sự nghiệp y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tăng cường công tác nội chính, tổ chức nhà nước và bảo đảm quốc phòng an ninh.

Khi được cử tri tin tưởng, tin nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026, tôi tâm nguyện phấn đấu nhiều hơn nữa để thực hiện tròn nhiệm vụ và trọng trách nhân dân giao phó, đáp lại lòng tin, sự tin nhiệm của cử tri, không chỉ lắng nghe tiếng nói cử tri mà còn biết chuyển tải những ý kiến đó để đóng góp vào những vấn đề quan trọng của tỉnh, huyện; tổng hợp ý kiến cử tri để giám sát và chất vấn trở lại cơ quan thực thi pháp luật. Không bị ràng buộc nào đóng góp cho sự nghiệp chung đúng với tinh thần vì dân, vì nước. Bản thân tôi càng phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Tích cực nghiên cứu, tìm hiểu tình hình trong nước và thế giới, học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND. Tiếp tục học tập, rèn luyện không ngừng, nâng cao bản lĩnh chính trị và kiến thức chuyên môn nhằm thực hiện nhiệm vụ đại biểu nhân dân, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND.

2. Giữ mối quan hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe ý kiến của cử tri, gắn bó sâu sát và thường xuyên với cử tri tỉnh Quảng Ngãi và cử tri đơn vị bầu cử. Tôi luôn chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri, thu thập và phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến kiến nghị của cử tri về các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, đời sống, giáo dục và đào tạo, v.v... đến HĐND cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền xem xét, giải quyết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của pháp luật; giúp cho việc xây dựng và ban hành chính sách, pháp luật được sát đúng với tình hình, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong thực tế.

3. Vấn đề tôi đặc biệt quan tâm là làm sao để phát triển huyện đảo Lý Sơn trở thành huyện đảo của tỉnh Quảng Ngãi một cách bền vững về kinh tế gắn với du lịch và đảm bảo trật tự an toàn xã hội; Chúng ta cần lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp với đặc thù của huyện đảo Lý Sơn; Đầu tư xây dựng nhưng không làm phá vỡ cảnh quan chung, không xâm hại vẻ đẹp nguyên sơ tự nhiên; Giải quyết thách thức do thiếu hụt nguồn nước ngọt và áp lực bảo vệ môi trường; Kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế và kinh tế với quốc phòng, an ninh.

***Giải pháp cần phải phát triển du lịch, dịch vụ theo chiều sâu; phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng. Quản lý tốt công tác quy hoạch và xây dựng, bảo vệ vẻ đẹp nguyên sơ tự nhiên của Lý Sơn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tiếp tục chấn chỉnh nghiêm túc công tác quản lý tài nguyên và môi trường***

Trong quản lý tài nguyên, phải đặc biệt chú ý tài nguyên nước, đây là vấn đề sống còn của Lý Sơn trong tương lai. Do vậy, cần phải tuân thủ nghiêm túc thời vụ sản xuất nông nghiệp; khuyến nghị người dân, du khách, các nhà hàng, khách sạn có ý thức tiết kiệm nước; các khách sạn lớn phải có phương án thu gom nước mưa, tái chế, lọc nước biển thành nước ngọt để phục vụ du khách. Cần phải trồng cây xanh quanh đảo để giữ cho môi trường xanh và cân bằng sinh thái. Theo tôi, đối với ngành nông nghiệp có quy hoạch và phát triển toàn diện theo hướng tạo ra giá trị gia tăng cao, bền vững về bảo vệ môi trường, ổn định diện tích cây hành, tỏi theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất bảo quản và chế biến để xây dựng thương hiệu bền vững cho cây tỏi.

Phát triển kinh tế thủy sản là kinh tế mũi nhọn, tiếp tục rà soát các cơ chế chính sách đang thực hiện còn những bất cập, đề cập nhật, đề xuất điều chỉnh cho phù hợp thực tế tạo điều kiện tốt nhất để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Đối với vấn đề môi trường, cần chú trọng cải thiện cả về vệ sinh môi trường, môi trường biển, cảnh quan môi trường; trong đó vệ sinh môi trường là vấn đề trực tiếp nhất. Những năm qua chính quyền, người dân địa phương đã rất cố gắng trong việc giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường có kết quả rõ rệt. Tuy nhiên, việc đổ đất thải nông nghiệp; phế thải xây dựng chưa theo quy hoạch; khuyến cáo Nhân dân và du khách cần ý thức chung tay bảo vệ môi trường khi đến tham quan đảo, có ý thức trong việc vứt rác thải, chai nhựa cả trên bờ và dưới biển góp phần làm cho Lý Sơn xanh, sạch, đẹp.

***Phát huy giá trị văn hóa, con người Lý Sơn; bảo đảm phát triển văn hóa đồng bộ với phát triển kinh tế***

Lý Sơn là quê hương của hải đội hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, con người nơi đây có truyền thống yêu nước nồng nàn, dù khó khăn đến mấy vẫn luôn kiên cường bám biển, bám đảo để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; sống có nghĩa, có tình, chan hòa, hạnh phúc, chân thật, hết mực yêu thương bảo vệ nhau. Huyện đảo muốn phát triển bền vững, giàu mạnh thì các giá trị văn hóa cao đẹp của con người Lý Sơn cần phải được tiếp tục phát huy một cách sâu sắc nhất; Chúng ta phải thực hiện tốt sự thân thiện và mến khách trong mỗi một con người ở Lý Sơn, để khi nhắc đến Lý Sơn thì du khách, người ở xa

phải nhớ đến một vùng biển đảo xinh đẹp, thanh bình, con người thân thiện, mến khách, ứng xử văn minh, lịch sự, có tình yêu quê hương, đất nước và ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo; khát vọng cống hiến, đầy năng lượng, nhiệt huyết, sẵn sàng đặt lợi ích chung vì sự phát triển lâu dài của huyện đảo lên trên lợi ích cá nhân. Không phải kinh tế, văn hóa con người Lý Sơn mới chính là nền tảng quan trọng để thực sự phát triển Lý Sơn một cách phồn vinh, bền vững, nên cần phải hết sức được chú trọng.

***Thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế; kinh tế với quốc phòng, an ninh***

Tuy có quy mô diện tích và dân số nhỏ; nhưng Lý Sơn có vị trí địa chính trị hết sức quan trọng về quốc phòng, an ninh; được xem là lá chắn, phen đậu vững chắc trên biển Đông để bảo vệ khu vực duyên hải miền Trung của Việt Nam. Nhiệm vụ bảo vệ, giữ vững quốc phòng, an ninh trên đảo, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của tổ quốc được Đảng bộ, quân, dân trên đảo xem là nhiệm vụ hàng đầu. Trong thời bình, cần chú trọng phát triển kinh tế, nhất là kinh tế du lịch để nâng cao đời sống của Nhân dân trên đảo, qua đó tăng cường đối ngoại Nhân dân để du khách quốc tế hiểu thêm về lịch sử biển đảo, về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; nhưng tuyệt nhiên không vì kinh tế mà ảnh hưởng đến công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nghĩa là các dự án đầu tư trên đảo phải được thẩm định và xem xét một cách kỹ càng về pháp nhân, quy mô, nội dung đầu tư; không được ảnh hưởng đến đất quốc phòng, đến việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tăng cường đầu tư các công trình lưỡng dụng; như vậy thì mới có thể xây dựng Lý Sơn thực sự mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng, an ninh.

Tôi luôn tâm niệm, đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, vì vậy, bản thân không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trình độ năng lực; nỗ lực thực hiện tốt chức năng, trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước cử tri và cam kết thực hiện đúng chương trình hành động đã đề ra.

Kính báo cáo Hội nghị, quý vị đại biểu và toàn thể bà con cử tri.

**Người xây dựng  
Chương trình hành động**

**Phạm Thị Hương**